



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓ รอบเพิ่มเติม

ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้สถาบันพระบรมราชชนกแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของสถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยนำหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓ รอบเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผล กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓ รอบเพิ่มเติม
แนบท้ายประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจันทร์จิรา สีสว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มวิชาการ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของ ผลงาน	
1	นางสาวจันทร์จิรา สีสว่าง	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มวิชาการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)	9739	สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มวิชาการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)	9739		
	<u>ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน</u>	<p>1. เอกสารประกอบการสอนวิชา พย 281203 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Fundamental Nursing Practicum) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) จำนวน 4 หน่วยกิต</p> <p>2. รายงานวิจัย ประสบการณ์ของพยาบาลชุมชนในการจัดการการดูแลผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง (The experiences of community nurses in care management for hypertensive older adults)</p>				100%	60%
	<u>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน</u>	<p>การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางการพยาบาล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ของนักศึกษาพยาบาล</p>					